

ด่วนที่สุด

ที่ ส.นสธ.๒/๒๕๖๗



สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๓๐๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการวิชาการ สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข

เรียน อธิบดีทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบริการสุขภาพ/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี/วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม และหัวหน้าหน่วยงานในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอบรมวิชาการ สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข

จำนวน ๑ ชุด

ในปัจจุบันการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานของราชการอื่น พบว่า มีปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ รวมทั้งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ทำให้มีการร้องเรียน และส่งผลให้มีการตรวจสอบจาก ปปช. สตง. หรือ ปปท. และมีผลทำให้เจ้าหน้าที่ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่อนุมัติโครงการและหรือผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องถูกดำเนินการทางวินัย บางกรณีเป็นการกระทำความผิดเล็กน้อย ก็อาจต้องถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน หรือบางกรณีกระทำความผิดวินัยที่รุนแรง เข้าข่ายการกระทำการทุจริตแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ถึงขั้นต้องถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง และถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และยังมีผลที่ตามมาคือต้องถูกเรียกให้ชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการ และต้องถูกดำเนินคดีอาญา และเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกคำสั่งลงโทษทางวินัยในกรณีไม่ร้ายแรง หรือร้ายแรง ก็อาจมีการอุทธรณ์ และฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษ ในกรณีดังกล่าว

สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุขเห็นว่า จากการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ในการจัดการฝึกอบรม และการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ โดยมีเจตนาที่ดีในการที่จะดำเนินการจัดการฝึกอบรมนอกสถานที่ หรือในสถานที่ที่ตั้งของหน่วยงานราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการจัดดำเนินการในลักษณะ Organization Development [OD] เพื่อพัฒนาบุคลากร อบรมบุคลากร ให้ได้ความรู้จากประสบการณ์จริง นำไปใช้ได้ทันที เกมสันทนาการ พัฒนาไหวพริบ (Aptitude) และทัศนคติ (Attitude) เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในองค์กร การทำงานเป็นทีม ส่งผลให้เกิดการบริการที่ดีต่อประชาชน ลดข้อร้องเรียนจากพฤติกรรมบริการ และข้อขัดแย้งกันภายในองค์กร สมาคมฯ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงเห็นควรเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อสร้างเกราะในการป้องกันการกระทำความผิด จึงได้จัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ รวมทั้งคดีเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการและคดีวินัยเกี่ยวกับการฝึกอบรม เพื่อเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ให้ความสนใจ ลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ คดีเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ และคดีด้านวินัยเกี่ยวกับการจัดอบรม (รุ่นที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขึ้น

สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข จึงขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ คดีเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ สถานที่ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ๓,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๑๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยสมัครเข้ารับการอบรมและลงทะเบียนทางเว็บไซต์ สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข (www.mophlawyer.com) หรือ สแกนผ่าน QR Code ท้ายหนังสือ จนถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายณฤทธิ์ กันทวรรณ์)

นายกสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข

สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข
ที่ตั้ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อาคาร ๖ ชั้น ๓ (กองกฎหมาย)
โทร. ๐๘๑-๓๑๑๖๘๒๓ (คุณประนอม)





โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ
คดีเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ และคดีด้านวินัยที่เกี่ยวกับการจัดอบรม (รุ่นที่ ๒)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานของราชการอื่นพบว่า มีปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ รวมทั้งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ทำให้มีการร้องเรียน และส่งผลให้มีการตรวจสอบจาก ปปช. สตง. หรือ ปปท. และมีผลทำให้เจ้าหน้าที่ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่อนุมัติโครงการและหรือผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องถูกดำเนินการทางวินัย บางกรณีเป็นการกระทำความผิดเล็กน้อย ก็อาจต้องถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน หรือบางกรณีกระทำความผิดวินัยที่รุนแรง เข้าข่ายการกระทำการทุจริตแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ถึงขั้นต้องถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง และถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และยังมีผลที่ตามมาคือต้องถูกเรียกให้ชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการ และต้องถูกดำเนินคดีอาญา และเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกคำสั่งลงโทษทางวินัยในกรณีไม่ร้ายแรง หรือร้ายแรง ก็อาจมีการอุทธรณ์ และฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษ ในกรณีดังกล่าว

สมาคมทนายความสาธารณสุขเห็นว่า จากการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ในการจัดการฝึกอบรม และการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ โดยมีเจตนาที่ดีในการที่จะดำเนินการจัดการฝึกอบรมนอกสถานที่ หรือในสถานที่ตั้งของหน่วยงานราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการจัดดำเนินการในลักษณะ Organization Development [OD] เพื่อพัฒนาบุคลากร อบรมบุคลากร ให้ได้ความรู้จากประสบการณ์จริง นำไปใช้ได้ทันที เกมสันทนาการ พัฒนาไหวพริบ (Aptitude) และทัศนคติ (Attitude) เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในองค์กร การทำงานเป็นทีม ส่งผลให้เกิดการบริการที่ดีต่อประชาชน ลดข้อร้องเรียนจากพฤติกรรมบริการ และข้อขัดแย้งกันภายในองค์กร และต่อมาภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการตามโครงการ กลับพบว่าเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องบางส่วนยังปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นำไปสู่การตรวจสอบและพบการกระทำความผิด จากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งได้มีการนำคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อตรวจสอบการใช้

อำนาจของเจ้าหน้าที่ต่อศาลปกครอง สมาคมฯ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงเห็นควรเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อสร้างเกราะในการป้องกันการกระทำความผิด จึงได้จัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ รวมทั้งคดีเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการและคดีวินัยเกี่ยวกับการฝึกอบรม เพื่อเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ให้ความสนใจ ลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ คดีเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ คดีด้านวินัย คดีอาญาและความรับผิดชอบละเมิดที่เกี่ยวกับการจัดอบรม (รุ่นที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓

๒.๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี ตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ และคดีด้านวินัยที่เกี่ยวกับการจัดอบรม

๒.๕ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ รวมทั้งคดีเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการและคดีวินัยเกี่ยวกับการฝึกอบรม ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค

๓. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามระเบียบดังกล่าวของหน่วยงานและหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหรือหน่วยงานอื่นที่ใช้

ระเบียบดังกล่าว รวมทั้งผู้บริหารของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการจัดบริการ และบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจทั่วไป จำนวน ๔๐๐ คน ประกอบด้วย

๓.๑ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๓.๒ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

๓.๓ สาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

๓.๔ นิติกร ของสำนักงานเขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป

๓.๕ นิติกร ของหน่วยงาน/หน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมในส่วนกลาง และหน่วยงานอื่นในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๓.๖ นักจัดการงานทั่วไป ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน

๓.๗ ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน ตรวจสอบภายใน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน

๓.๘ นักจัดการงานทั่วไป หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และสังกัดกรมในส่วนกลาง

๓.๙ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ รวมทั้งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ และการดำเนินกฤษฎาวิสัย ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ที่สนใจทั่วไปของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๓.๑๐ คณะกรรมการสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข

๔. วิธีดำเนินการ

๔.๑ ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเชิญวิทยากร

๔.๒ เสนอขออนุมัติโครงการต่อนายกสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุขเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ

๔.๓ แจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ คดีเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ และคดีด้านวินัยที่เกี่ยวกับการจัดอบรม (รุ่นที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จัดอบรมระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ (วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ลงทะเบียนและรับเอกสารการอบรม)

สถานที่จัดอบรม ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๖. ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

๖.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณหรือเงินบำรุงของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ อ้างอิงตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๑๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

๖.๒ ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้ารับการอบรม คนละ ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณหรือเงินบำรุงของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ อ้างอิงตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๑๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

๖.๓ สมัครเข้ารับการอบรมและลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข www.mophlawyer.com

๖.๔ ค่าลงทะเบียนที่ชำระเรียบร้อยแล้วไม่สามารถขอถอนเงินค่าลงทะเบียนคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ แต่สมาคมอาจพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานเดียวกันได้ และจะต้องแจ้งให้สมาคมทราบล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดการอบรมไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๖.๕ สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุขสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับสมัครและลงทะเบียนเมื่อจำนวนผู้เข้ารับการอบรมครบตามจำนวน ๔๐๐ คน

๖.๖ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวประนอม ภูพลอย เจ้าหน้าที่สมาคม (โทร ๐๘๑ ๓๑๑ ๖๘๒๓)

๗. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดอบรมของสมาคม

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดอบรมของสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข เป็นจำนวนเงิน ๙๖๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

๘.๒ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

๘.๓ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓

๘.๔ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ คดีด้านวินัย คดีอาญาและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการจัดอบรม

๘.๕ ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ รวมทั้งคดีเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการและคดีด้านวินัยที่เกี่ยวกับการจัดอบรม ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหา

๙. ผู้เขียน/ผู้เสนอ โครงการ



(นายนิพนธ์ จันดาร์กิจ)

อุปนายกสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข

๑๐. ผู้อนุมัติโครงการ



(นายณฤทธิ์ กัณฑ์วรรณ)

นายกสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ คดี
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ และคดีด้านวินัยที่เกี่ยวกับการจัดอบรม
(รุ่นที่ ๒)

ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ลงทะเบียนและรับเอกสารการอบรม

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

พิธีเปิดการอบรม

โดย นายกษมาคม นักกฎหมายสาธารณสุข

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
การบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓

โดย วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และแนวการตอบข้อหารือที่
เกี่ยวข้อง

โดย วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง

วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.
๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.
๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต่อ)

โดย วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง

วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

คดีทางด้านวินัย อาญา และความรับผิดชอบทางละเมิด รวมทั้ง คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดอบรม ประชุม สัมมนา และการเดินทางไปราชการ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย นายเสมอ กาฬภักดิ์ ข้าราชการบำนาญ เคยดำรง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ (ด้านวินัย) กลุ่มเสริมสร้าง วินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ถาม-ตอบ ปัญหา เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อควรตระหนักและพึงระวังในการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

โดย นายเสมอ กาฬภักดิ์ ข้าราชการบำนาญ เคยดำรง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ (ด้านวินัย) กลุ่มเสริมสร้าง วินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พิธีปิดการอบรม

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.

- หมายเหตุ** ๑. รับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ น. และเวลา ๑๔.๓๐ น.
๒. กำหนดการอบรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม



แบบฟอร์มการจองห้องพัก
สมาคมนักกฎหมาย สาธารณสุข
ระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2567
ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

ชื่อ-สกุล.....
ตำแหน่ง.....
หน่วยงาน.....สถานที่ปฏิบัติงาน.....
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก.....
ผู้พักร่วม ชื่อ – นามสกุล.....
หน่วยงาน.....สถานที่ปฏิบัติงาน.....
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก.....

ความประสงค์จะจองห้องพัก

ราคาห้องพัก (รวมอาหารเช้า) พักเดี่ยว ราคา 1,400.-บาท/คืน/ห้อง พักคู่ ราคา 1,400.-บาท/คืน/ห้อง

ในกรณีที่ต้องการเสริมเตียง ราคาเตียงละ 700 บาท พร้อมอาหารเช้า

เข้าพักวันที่....., มีนาคม 2567 เวลา.....14.00.....น. ถึง วันที่....., มีนาคม 2567 เวลา.....12.00.....น.

ลงชื่อ.....
(.....)

เช็คห้องว่าง กรุณาติดต่อ ฝ่ายสำรองห้องพัก ที่เบอร์โทรศัพท์: 043 – 220-400-7
หลังจากได้รับการยืนยันห้องว่างแล้วให้ชำระค่ามัดจำห้องพัก 50% โดยโอนเงินเข้าบัญชี:
1. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บริษัทขอนแก่นเจริญทาวเวอร์ จำกัด เลขที่บัญชี 109-1-05181-4
2. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี บริษัทขอนแก่นเจริญทาวเวอร์ จำกัด เลขที่บัญชี 260-4-23971-1
กรุณาส่งเอกสารการจองพร้อมหลักฐานการโอนเงินที่ โทรสารหมายเลข : 043 -220-438
หรือ E-mail: rsvn@charoenthanihonkaen.com หรือ โฉนดไอที : 043220400
เนื่องจากห้องพักเป็นราคาพิเศษและมีจำนวนจำกัดทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์
***ในการยืนยันการจองที่พักให้ผู้เข้าพักทำการส่งเอกสารตามลำดับก่อน-หลังเท่านั้น

***ติดต่อจองตัวเครื่องบิน (ทั้งแบบราชการและแบบปกติ)
ติดต่อจองตัวเครื่องบิน (ทั้งแบบราชการ*พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับตัวราชการ*และแบบปกติ)
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 088-5959-400 , 093-693-6264 (คุณโหม่ง , คุณไม้ต)